



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่

ตามที่รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ได้เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นการทั่วไปออกไปอีก ๒ เดือน นั้น

ด้วยสถานการณ์และสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันกระทบความเป็นอยู่ของประชาชนค่าใช้จ่ายในดำรงชีพของประชาชนสูงขึ้นประกอบกับในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มีการเปลี่ยนแปลงราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและกำหนดประเภทสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประกอบการคำนวณฐานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทำให้ฐานภาษีที่นำมาคำนวณภาษีสูงขึ้นภาระภาษีของประชาชนจึงเพิ่มขึ้นตามและในปี ๒๕๖๖ ได้มีการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทำให้มีผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวนมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันตามกำหนดเวลาที่รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบขยายกำหนดเวลาออกไป

เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีของประชาชนและเพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และครบถ้วน อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๔ วรรค ๑ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขยายระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ จากกรอบระยะเวลาที่รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาไว้ดังนี้

๑. ขยายกำหนดเวลาของผู้เสียภาษีในการชำระภาษีตามที่รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ได้เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาจากเดิมภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖
๒. ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการมีหนังสือแจ้งเดือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ จากตามที่รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ได้เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาเดิมภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖
๓. ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขาตามที่รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ได้เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาจากเดิมภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายประจित พรหมเรืองฤทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่